

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng lao động Việt Nam
vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ công văn số 03/CVTD-RES ngày 02/12/2024 của Trung Tâm Ngoại Ngữ Res về việc đăng ký tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài;

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận thông báo tuyển dụng lao động, cụ thể như sau:

I. Vị trí công việc: Chuyên gia.

Chức danh công việc: Giáo Viên Dạy Tiếng Anh.

Số lượng: 01 (người)

Mô tả công việc:

Soạn giáo án, tài liệu, bài tập bổ trợ, đảm bảo chất lượng giảng dạy theo yêu cầu;

Tạo môi trường thực hành tiếng Anh cho các em học sinh, nâng cao kỹ năng nghe, nói và phản ứng nhanh trong giao tiếp với người nước ngoài. Giúp các em học sinh phát triển kỹ năng tiếng Anh và sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh để giao tiếp;

Hoàn thành các công việc được giao và tuân thủ theo sự sắp xếp công việc của người sử dụng lao động: Giảng dạy đầy đủ đúng giờ theo lịch giảng dạy; thực hiện việc giảng dạy theo đúng nội dung và thời lượng của từng buổi học theo quy định; Cung cấp cho người sử dụng lao động các thông tin cần thiết liên quan đến tình hình giảng dạy của lớp học; Thực hiện chấm điểm kiểm tra và thông báo kết quả cho người sử dụng lao động; Báo cáo và nhận xét định kỳ kết quả học tập của từng lớp/ học sinh cho người sử dụng lao động; Theo dõi tình hình học tập của học sinh trong quá trình học tập tại lớp học;

Giảng dạy tiếng anh theo phương pháp để luyện thi IELTS cho trẻ em/học sinh/sinh viên;

Tuân thủ các quy định về kỹ luật lao động và các quy định nội bộ khác của Người sử dụng lao động;

Tuân thủ các quy định của người sử dụng lao động về đạo đức nghề nghiệp, tính độc lập và bảo mật thông tin.

Yêu cầu trình độ:

Tốt nghiệp đại học ở nước ngoài với chuyên ngành Sư Phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh hoặc Tốt nghiệp đại học ở nước ngoài và có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh phù hợp như: Tesol, Tefl, Celta;

Tốt nghiệp trường đại học ở Việt Nam và có chứng chỉ đào tạo ngoại ngữ phù hợp như Tesol; Tefl; Celta; Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Yêu cầu kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm ở vị trí Giáo viên tiếng Anh tại các trung tâm ngoại ngữ, trường học ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài.

Mức lương: 15.000.000đ/tháng.

Thời gian làm việc: từ ngày 30/12/2024 đến ngày 29/12/2025.

Địa điểm làm việc: Trung tâm ngoại ngữ RES, 218 – 220 Trần Hưng Đạo, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

II. Thời hạn đăng tuyển: Từ ngày 04/12/2024 đến ngày 25/12/2024.

Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận. Địa chỉ: Số 02 Phạm Tuấn Tài, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Số điện thoại: 0252.3817120./.

Nơi nhận:

- Sở Lao động - TB&XH (b/c);
- Ban Giám đốc Trung tâm;
- Phòng LĐ - TB&XH các huyện, thị xã, thành phố (p/h);
- Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố (p/h);
- Trung Tâm Ngoại Ngữ Res (để biết);
- Lưu: VT, TVVLDN (Hải).

GIÁM ĐỐC

Trần Hà Nghĩa Thông